



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง ผลการตัดสินผลงานการประกวดโครงการประกวด Mini เลิศรัฐ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการประกวด Mini เลิศรัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงาน/การให้บริการในรูปแบบสมัยใหม่ ที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจน และ (๒) เพื่อส่งเสริมการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ประชาชน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนใจโครงการประกวดฯดังกล่าว จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการฯ ทั้ง ๒ ประเภท คือ ประเภทรางวัลบริการภาครัฐ (Public Service Awards) และประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance Award) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด Mini เลิศรัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดโครงการประกวด Mini เลิศรัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์การประกวดเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลงานการประกวดได้รับรางวัล จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

๑.๑ ประเภทรางวัลบริการภาครัฐ (Public Service Awards) : ในหมวดประเภทพัฒนาการบริการ มีจำนวน ๑ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงาน : ระบบขึ้นทะเบียนน้กคัด นักตัดทุเรียนออนไลน์ (<https://produrian.mutto.acth>)

ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวจุรีรัตน์ กานต์ธีระกุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

๑.๒ ประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance Award) : ในหมวดประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) มีจำนวน ๑ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ผลงาน : ลด เสริม เพิ่ม เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรแปลงใหญ่ (อ้อย) กลุ่มโนนเมือง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

ผู้จัดส่งผลงาน : นางสาวจิราพา รักษาภักดี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประยูร อินสกุล)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์